

THANH NIÊN KIẾN XƯƠNG

Sẵn sàng lên đường nhập ngũ



Ban CHQS xã Vũ Ninh (Kiến Xương) gặp gỡ, động viên tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

Ngày 3/3, 357 thanh niên của huyện Kiến Xương sẽ lên đường nhập ngũ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân đã hoàn tất. Những chàng trai tràn đầy nhiệt huyết đang háo hức sẵn sàng cho ngày hội tổng quân lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, 100% thanh niên được tuyển chọn đã nhận lệnh gọi nhập ngũ đã có mặt tại địa

phương và đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên từ gia đình, người thân, bạn bè cũng như các cấp, các ngành trên địa bàn huyện; đồng thời cũng yên tâm, sẵn sàng tham gia lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Em Vũ Văn Tuấn, thôn Trần Phú, xã Bình Định chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trong quê hương giàu truyền thống cách mạng, em tự thấy mình cần làm nhiều việc có

ích cho quê hương, cho Tổ quốc nên đã gác lại mọi việc để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Em tin rằng bản thân sẽ không ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và truyền thống quê hương. Em Nguyễn Đan Trường, thôn Nam Sơn, xã Vũ Ninh phấn khởi cho biết: Em đang làm công nhân trên thành phố Thái Bình với mức lương 6 triệu đồng/

tháng. Tuy nhiên, sau khi được tuyển chọn và nhận lệnh nhập ngũ, em đã trở về địa phương để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây vừa là điều kiện giúp em trưởng thành hơn vừa là niềm tự hào của gia đình nên em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Văn Đám, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vũ Ninh cho biết: Là xã có truyền thống trong công tác tuyển quân nên nhiều năm nay Vũ Ninh đều xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cũng vì thế, trong những năm gần đây công tác tuyển quân ngày càng khó khăn thì địa phương vẫn luôn vượt chỉ tiêu trên giao. Có được kết quả đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyển chọn, rà soát, gọi công dân nhập ngũ. Để công tác tuyển quân năm 2021 bảo đảm cả số lượng và chất lượng, ngay từ tháng 8/2020 xã đã rà soát nguồn, tối tháng 10 có thông báo tới các gia đình có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Sau khi xuống lệnh, xã đã quản lý chặt chẽ quân số, nắm tư tưởng, động viên thanh niên. Đến thời điểm này 100% thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 đã nhận lệnh, quân trang. Địa phương sẽ tổ chức buổi gặp mặt tại trụ sở UBND xã để tặng quà cho tân binh và lập 3 đoàn đến tặng nhà tân binh nhằm động viên, chúc

mừng các thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Trung tá Nguyễn Hải Bình, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Do làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ các quy trình trong công tác tuyển quân và sự vào cuộc của các cấp, các ngành nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay đạt kết quả cao hơn năm cả về trình độ và sức khỏe. Lệnh gọi nhập ngũ đã được phát đến tay các thanh niên xong trước ngày 9/2. Đến nay tất cả các địa phương đã có kế hoạch tổ chức gặp mặt, giao lưu, động viên công dân lên đường nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, vui tươi, phấn khởi và làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban CHQS huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn. Ngay trong buổi lễ, yêu cầu các tân binh đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tin rằng, với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những thanh niên ưu tú của quê hương Kiến Xương lên đường nhập ngũ trong mùa xuân này sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật của quân đội, đem hết tài năng, trí tuệ để cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THU THỦY

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiêu chuẩn chung: Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ngoài bảo đảm các tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cơ bản, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề

về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau: có trình độ đào tạo đại học trở lên; người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ quân đội, công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên; người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương phải là tỉnh ủy viên, đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tương đương trở lên; đối với một số lĩnh vực cần thiết phải có cấu đại biểu Quốc hội phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể, bảo đảm đúng quy định.

Về độ tuổi: Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 2/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại cơ (trừ các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ quân đội, công an

thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn, như Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội thể Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cần bộ xem xét, quyết định; đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thực hiện theo độ tuổi quy định của Bộ luật Lao động của Việt Nam, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại đây; các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì có quan có thẩm quyền quản lý cần bộ xem xét, bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một phần hoặc toàn bộ chức vụ hiện tại; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi thì giải quyết theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thời gian công tác và tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ.

Về tiêu chuẩn sức khỏe: Được chấp nhận đủ sức khỏe trong chỉ gian không quá 6 tháng tính đến tháng 5/2021, cụ thể: đối với cán bộ ở các cơ quan trung ương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe; đối với cán bộ ở địa phương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác định cơ sở y tế để khám sức khỏe.

Tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiêu chuẩn chung: Người ứng cử đại biểu HĐND phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể: trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần,

kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin nhiệm.

Người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cơ bản, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách ở các cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Có trình độ đào tạo đại học trở lên (đối với cấp tỉnh và cấp huyện).

Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch HĐND chuyên trách phải là tỉnh ủy viên trở lên (trong đó phải có 1 đồng chí là ủy viên ban thường vụ), đang giữ chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên và đã được quy hoạch phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh trở lên; cán bộ ứng cử trưởng ban chuyên

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ...

(Tiếp theo trang 1)

tỉnh Thái Bình. Tất cả các mặt hàng đã được kiểm dịch, bảo đảm an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch "Chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Trong những ngày tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tiếp tục vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản trong lúc khó khăn.

VIETCOMBANK THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

3 tháng, từ ngày 22/2/2021 đến ngày 22/5/2021. Theo đó, Vietcombank Thái Bình giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng mức độ mạnh, giảm tới 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp còn lại và giảm 0,2%/năm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất, kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

THÀNH PHỐ

Chăm sóc lúa vụ xuân năm 2021

Đến nay, thành phố Thái Bình đã hoàn thành gieo cấy 2.150ha lúa vụ xuân và trên 750ha cây màu xanh theo đúng mục tiêu diện tích và khung thời vụ đề ra. Để lúa xuân sau gieo cấy sinh trưởng, phát triển tốt, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương và nhân dân thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh để tổ chức phòng, trừ kịp thời, hiệu quả; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ nhân dân tổ chức diệt chuột bằng các hình thức phù hợp để bảo vệ sản xuất; chú trọng quản lý, bảo đảm chất lượng cung ứng vật tư nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

MINH NGUYỄN

Trao tặng 15.000 bình nước uống tinh khiết cho 45 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh



Đại diện Công đoàn ngành Y tế tiếp nhận bình nước uống tinh khiết do Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình trao tặng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình vừa tổ chức trao 550 bình nước uống tinh khiết cho Bệnh viện Đại học Y Thái Bình và Bệnh viện Mắt Thái Bình. Dự kiến, từ nay đến ngày 6/3, Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Thái Bình sẽ tiếp tục trao số bình nước uống còn lại trong tổng số 15.000 bình nước uống tinh khiết cho Sở Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến huyện và Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 và tri ân các y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

NHƯ HOÀNG

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG NHÀ TRƯỜNG. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG TRƯỚC KHÍ HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI HỌC. ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC. TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH, CHA MẸ HỌC SINH.